

Số: 1169/SYT-TCCB  
V/v tổ chức các lớp bồi dưỡng chương  
trình chuyên viên và chuyên viên chính,  
Trung cấp LLCT-HC

Thanh Hoá, ngày 12 tháng 6 năm 2017

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trong ngành

Thực hiện Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 5/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP.

Căn cứ Công văn số 659/SNV-ĐT ngày 31/5/2017 của Sở Nội vụ Thanh Hóa về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng chương trình chuyên viên và chuyên viên chính.

Trong những năm qua ngành Y tế đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa chiêu sinh và tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho cán bộ công chức, viên chức đang công tác trong các đơn vị. Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng thực hiện một cách nghiêm túc đảm bảo đúng quy định, đúng kế hoạch, đạt hiệu quả cao.

Tuy nhiên theo phản ánh của dư luận trong những năm gần đây việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi học chương trình chuyên viên và chuyên viên chính, Trung cấp LLCT-HC tại một số đơn vị diễn ra một cách ồ ạt, thiếu tính kế hoạch, công tác quản lý cán bộ khi lỏng lẻo, có hiện tượng nhờ người học thay gây bức xúc trong cán bộ đảng viên. Để việc cử cán bộ, công chức tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và Trung cấp LLCT-HC đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Các đơn vị cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, Trung cấp LLCT - HC phải đảm bảo đúng đối tượng, không cử quá chỉ tiêu cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng cùng thời điểm để đảm bảo hoạt động bình thường của đơn vị.

2. Quản lý học viên trong thời gian tham gia các lớp bồi dưỡng, tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng nhờ người học, điểm danh hộ như phản ánh của dư luận; chịu trách nhiệm phối hợp quản lý với các cơ sở đào tạo trong quản lý cán bộ viên chức được cử đi học; không thực hiện việc liên kết đào tạo khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là một số nội dung về việc mở các lớp Trung cấp LLCT-HC, bồi dưỡng kiến thức về QLNN. Giám đốc Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị trong toàn ngành nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TCCB.

**GIÁM ĐỐC**



*[Handwritten signature]*

**Trịnh Hữu Hùng**